

Can đảm đối diện nỗi sợ

Tôi khao khát trở thành một nhà văn, viết ra những lời chạm tới đáy lòng mỗi người, có những áng văn lưu truyền thiên cổ. Từng có lúc, tôi tìm hiểu cách để xuất bản một cuốn sách của riêng mình, nhưng tôi cũng tự nói với mình rằng dự định đó cũng chỉ là dự định mà thôi. Có câu: “Một số kế hoạch đặt ra chỉ để huỷ bỏ”. Rất nực cười, nhưng cũng rất thực tế.

Sống trong một xã hội thực dụng lại chọn một lý tưởng vô dụng. Người ta nói: Sống trong thực tế đừng chọn mục tiêu phi thực tế, hãy thực tế chứ đừng mơ mộng. Vâng, tôi chọn một lý tưởng lãng mạn trong một môi trường khô khan. Thật buồn cười, thật đáng buồn, nhưng, thế nhưng đó chính là ước mơ đích thực của tôi.

Không ai cho tôi niềm tin, không ai cho tôi khích lệ, không ai cho tôi một sân khấu biểu diễn, không ai cho tôi một chút chỉ dẫn, không ai cùng tôi chia sẻ những lời văn hay, không ai cùng tôi chia sẻ niềm vui, không ai cùng tôi chia sẻ ưu sầu, không ai, không có ai, chỉ có mình, cũng chỉ có thể là mình gánh chịu hết thảy.

"Người đời cười ta khác người,
Ta cười người đời ai cũng giống nhau"

(*Đường Bá Hồ*)

Tôi sợ, tôi rất sợ. Sợ thiếu người sẻ chia, sợ thiếu người thấu hiểu, sợ phải sống chỉ vì cơm áo gạo tiền.

Có những lúc tôi như không đủ can đảm để tiếp tục ước mơ này nhưng rồi tôi nhận ra rằng, từ bỏ ước mơ thì cuộc sống vô cùng khô khan, vô nghĩa. Sinh mệnh là một quãng đường dài, nếu bước đi vô định, không có mục tiêu thì rất khó đi, rất vô nghĩa, rất lãng phí. “Dẫu cho sinh mệnh như hạt cát – Vẫn mong năm tháng tựa bài ca” (*Vãn Thu*).

Tôi muốn viết ra những lời văn hay, những ý thơ đẹp nên tôi học cách trải nghiệm cuộc sống, rèn luyện tư tưởng của mình. Chỉ khi cái nhìn của mình đủ tinh tế để thưởng thức cuộc sống tuyệt vời thì mới có thể viết ra những lời văn đi vào lòng người. Tôi cũng bắt đầu tham gia những cuộc thi viết, dẫu thất bại rất nhiều lần nhưng tôi vẫn kiên trì tham gia và cuối cùng cũng may mắn nhận được một số giải thưởng. Phần thưởng có thể chưa lớn nhưng trên hết là tôi đã tìm được sự đồng cảm, sự tự tin để tiếp tục ước mơ của mình.

Có những việc không cần quan tâm tới cách nhìn của người khác, chỉ cần có lòng can đảm, vượt qua nỗi sợ hãi, chỉ cần có lòng kiên trì là sẽ có khả năng thành công. Thậm chí, nếu cho chưa thể

thành công, chưa thể trở thành một nhà văn thực thụ thì tôi cũng đã có những trải nghiệm quý báu. Có một số việc nhất định phải trải qua mới có cảm giác. Đời người dẫu sao chỉ sống có một lần.

Tuy rằng mỗi ngày tôi đều phải mệt mỏi bận rộn với hiện thực cuộc sống, tuy rằng những lời văn của tôi có thể bị chê bai, bị coi thường, bị loại không thương tiếc nhưng tôi vẫn biết ơn cuộc sống này, tôn trọng cuộc đời này, yêu thế giới này, vì chúng thực sự đáng để yêu thương.

Message from the GRACE contest committee/Ban Tổ Chức cuộc thi về GRACE

Xin mời quý vị xem các bài dự thi của cuộc thi về Lòng Can Đảm và giúp chúng tôi chọn bài nào hay nhất bằng cách nhấn nút "**Like**" vào bài quý vị cho là thể hiện rõ nhất ý nghĩa của Lòng Can Đảm và chia sẻ cách thể hiện Lòng Can Đảm hữu hiệu nhất.

Các video về Lòng Can Đảm trên ICEVN fanpage:

Video 1: <https://www.facebook.com/icevn.org/videos/218880515821180/>

Video 2: <https://www.facebook.com/icevn.org/videos/1412082798999124/>

Video 3: <https://www.facebook.com/icevn.org/videos/2661272460797513/>

Video 4: <https://www.facebook.com/icevn.org/videos/173538990346958/>

Các bài dự thi trên Facebook:

https://www.facebook.com/pg/icevn.org/photos/?tab=album&album_id=2571965813015906

Chúng tôi sẽ công bố kết quả trên Facebook ngày 20, tháng 5, 2020.